



กรมพินิจฯ MOU สานต่อโครงการ

“ให้โอกาส สร้างคน”

YOUNG TABLE TENNIS WAY OF CHANGE

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์พระเจ้าหลาน พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา (R908) และ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ในโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” (Young Table tennis Way of Change) โดยลงนามฯ ร่วมกับ นายเอกภพ เตชเกรียงไกรสร ประธานอำนวยการสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และนางสาวสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ณ ห้องประชุมกรุงเทพฯ 4 ชั้นเอ็ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา และสามารถนำทักษะด้านกีฬามาเป็นแก่นนิยามพัฒนาสู่เส้นทางการประกอบอาชีพได้ในอนาคต เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป

นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานอำนวยการสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และกรมพินิจฯ ที่ให้การสนับสนุนโครงการของสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ตลอดมา โดยเราได้เริ่มโครงการฯ นี้มาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้เข้าสู่ปีที่ 3 ของการร่วมมือ ซึ่งในปี 2560 และในอนาคตต่อไป เราจะมีการขยายกลุ่มการให้ความช่วยเหลือ โดยเมื่อปี 2558 และ 2559 เราได้มีการขยายการอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิส ในสถานพินิจฯ ทั้งในบ้านมุทิตา และบ้านปราณี ซึ่งเด็กและเยาวชนได้ฝึกฝน เทเบิลเทนนิสจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ ซึ่งเรามองว่าในการช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนกลุ่มนี้ เราไม่อยากจะรอให้เขาทำความผิดแล้วเราถึงเข้ามาช่วยเหลือ ฉะนั้นเราจึงมองว่าจะช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ยังได้บ้าง เราจึงมองที่เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด รวมถึงเด็กที่เป็นผู้ถูกกระทำ เช่น เด็กที่อาจจะเคยโดนทำร้าย ร่างกายมา หรือถูกกระทำในคดีทางเพศมา ซึ่งเราจะให้ความช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ด้วย โดยเราได้ร่วมมือกับเซ็นทรัล และมีโอกาสขยายไปยังสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านราชวิถี ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงเหมือนกัน ทั้งนี้ ในเรื่องของกีฬาเทเบิลเทนนิส ที่เราได้สอนเด็กและเยาวชนมาใน 2 ปีที่ผ่านมา เราทราบกันดีว่าอาจจะเป็นเวลาที่ยังไม่ได้ยาวนานมากนัก ในเรื่องของความสามารถในด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส ถ้าจะเทียบกับนักกีฬาหรือเด็กภายนอกที่บางทีอาจจะฝึกมาตั้งแต่อายุ 6 ขวบ แต่เด็กของเราเพิ่งจะจับไม้ได้เพียงแค่ 2 ปี ซึ่งโค้ชที่เข้าไปฝึกสอนก็ได้บอกว่าตอนนี้ เด็กของเราความสามารถได้ 30% แล้ว และเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เราก็จะได้เห็นเด็ก ๆ จากสถานพินิจฯ ได้ออกมาแข่งขันข้างนอกด้วย ไม่ใช่แค่เพียงชนะข้างในเท่านั้น แต่อาจจะได้เห็นในเวทีที่เป็นระดับจังหวัด ภาค และในระดับประเทศต่อไป



ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

**“ การนำ
กีฬาเข้ามา
โดยเฉพาะ
กีฬาเทเบิล
เทนนิสนั้น
ช่วยให้เด็ก
และเยาวชน
มีชีวิตที่ดีขึ้น ”**



ด้าน นายพิชัย จิราวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้ร่วมงานกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ “ให้โอกาส สร้างคน” (Young Table Tennis Way of Change) เป็นหนึ่งในแนวทางที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ดำเนินการมาตลอด เราได้ตระหนักถึงความเท่าเทียม เยาวชน และการเรียนรู้ เราได้จัดทำโค้ชหรือครูฝึกที่มีทักษะความสามารถในด้านนี้เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนอย่างถูกต้อง โดยครูฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสนี้ ได้ผ่านการรับรองจากสโมสรกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญกับนโยบายการให้โอกาส การเท่าเทียม การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ทั้งได้ดำเนินการศึกษาและการพัฒนาชุมชน การพัฒนาด้านการประกอบอาชีพ และการพัฒนาผู้ด้อยโอกาสให้เกิดความเท่าเทียม ให้สามารถสร้างรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ หวังว่าน้องๆ ที่เข้าร่วมจะฝึกฝนตนเองจนเก่งและมีความสามารถใช้สิ่งนี้เป็นอาชีพได้ต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจฯ กล่าวว่า กรมพินิจฯ ปลูกปลั้มมากที่ได้ออกรับโอกาสและได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ฉันได้เห็นถึงพัฒนาการในเรื่องกีฬาของเด็กและเยาวชน เราได้รับประโยชน์อย่างมากในการที่จะทำให้เด็กและเยาวชนมีเป้าหมาย ซึ่งผมมองว่าไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของกีฬาเพียงอย่างเดียว หลายคนตั้งคำถามว่าทำอย่างไรที่จะให้เด็กออกไปและมีชีวิตที่ดีขึ้น นี่เป็นคำถามที่สำคัญมาก ฝ่ายหนึ่งก็อาจจะมองว่าเด็กที่กระทำความผิดแล้วจะต้องเป็นเด็กไม่ดีหรือเลวร้าย แต่ในความจริงแล้วเราต้องอยู่กับเขาไปอีกนาน เราจะสามารถทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นประชาชนที่ดีขึ้นในประเทศของเราได้อย่างไร ซึ่งเป็นจุดสำคัญ ไม่มีใครที่ไม่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่มีใครอยากจะทำกรรมผิด เว้นแต่ว่าการกระทำความผิดนั้นจะทำให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นในกรอบความคิดของเขา การที่เรามองว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้น กรมพินิจฯ ได้ทุ่มเทในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านกีฬา ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง หากถามว่าด้านกีฬาช่วยได้อย่างไร แท้จริงกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เวลาของเด็กที่อยู่กับเรานั้นยาวนานมาก แต่การที่เขาจะมีเป้าหมาย และใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ในทางสากลแล้วสิ่งนี้ก็มีความจำเป็นอย่างมาก ฉะนั้นการนำกีฬาเข้ามา โดยเฉพาะกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ทางสำนักงาน

โครงการส่วนพระองค์ฯ และเซ็นทรัล ได้นำเข้ามานั้น ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆ หลายคนก็เป็นนักกีฬาและเข้าไปอยู่ในโครงการอาชีพต่างๆ หลายคนเก่งขึ้น หลายคนจะมีสมาธิอยู่กับการทำงาน ในช่วงเวลาหนึ่ง ในการเล่นกีฬาเราก็ได้เห็นประโยชน์ จากตรงนี้ และได้ขยายถวายงานพระองค์ท่านเพิ่มเติม โดยการให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ ซึ่งเรามองว่าเป็นโรงเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาที่หลากหลาย อย่างเช่น ปิงปองหรือเทเบิลเทนนิสนี้ เราได้มีการขยายไปยังทุกจังหวัด และได้ขอร้องให้ผู้อำนวยการจังหวัดต่างๆ เข้าหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านปิงปอง และนำมาสอนเด็กๆ เมื่อผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเด็กๆ ในที่ต่างๆ ก็จะเล่นกีฬาปิงปองกับเด็กๆ ด้วย หลายคนมองผมเป็นเป้าว่า ถ้าสามารถตีชนะผมแล้วจะได้มีชื่อเสียง แต่ก็ยังไม่มีใครเอาชนะผมได้ แต่จากประสบการณ์ที่ผมเคยเล่นมา ปิงปองนี้เป็นกีฬาที่ตีมาก สามารถที่จะพัฒนาไปเล่นได้แม้จะมีอายุมากขึ้น และเราก็จะมีเพื่อนที่ชอบในสิ่งทีนี้เหมือนกัน ดังนั้นเรามุ่งหวังว่า เด็กและเยาวชนที่เข้ามาเมื่อเราทุ่มเทการกีฬาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโดยหวังว่าเมื่อเขาออกไปข้างนอก อาจจะมีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ในหลายๆ ส่วน ขอขอบคุณสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ และกลุ่มเซ็นทรัล ที่ช่วยกรุณาสนับสนุนเรา และกรมเองได้กำหนดเป็นนโยบายของกรมเช่นกันว่า “เราจะมุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป”

ด้าน นายเอ (นามสมมุติ) เยาวชนชายอายุ 15 ปี จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนชายบ้านมุขิตา ซึ่งเป็นหนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีหลายๆ ท่านได้ให้โอกาสผมเข้าร่วมโครงการ สิ่งที่ผมได้จากโครงการนี้คือการเรียนรู้ทักษะการเล่นปิงปอง ได้เรียนรู้ว่ากีฬาเป็นยังงัยบ้าง มีอะไรบ้างที่ควรต้องเรียนรู้ อีกสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือ โลกนี้ยังมีคนให้โอกาสกับคนที่ทำผิดพลาดไป ได้ทำให้เรารู้สึกดีใจ ผมได้เปลี่ยนความประพฤติของตนเอง นิสัย และความคิดหลายๆ อย่าง ทำให้ได้เรียนรู้ว่าผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสเราแล้ว และเราควรทำยังไงต่อไป ควรเสริมสร้างอะไรให้กับชีวิตตนเอง เติบโตอะไรให้กับชีวิตตนเอง ให้ชีวิตของผมได้ก้าวต่อไปในการเล่นปิงปอง ซึ่งนอกเหนือจากกีฬาปิงปองแล้ว ยังมีทั้งกีฬาฟุตบอล และตะกร้อที่ผมชื่นชอบ อยากจะบอกกับเพื่อนๆ ว่า การที่เราได้รับโอกาสจากใครบางคนนั้นยากมาก ถ้าเราได้โอกาสแล้ว เราควรไขว่คว้าไว้ เพราะถ้าเราไม่ไขว่คว้าแล้วโอกาสนั้นก็จะหลุดลอยไป และเราอาจจะไม่สามารถนำมาหนักกลับมาใหม่ได้อีกครับ

นางสาวฝ้าย (นามสมมุติ) อายุ 18 ปี จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนหญิงบ้านปรานี กล่าวว่า กีฬาปิงปองเป็นกีฬาที่หนูชอบ จึงได้เข้าร่วมโครงการ เพราะอยากจะได้รู้ว่าการเล่นที่ถูกต้องต้องทำอะไร เมื่อได้เข้ามาเรียนก็รู้สึกสนุกและชอบ และได้อะไรหลายๆ อย่างเยอะแยะมากมาย อย่างเช่น ได้รู้จักทักษะการตี การเสิร์ฟ เทคนิคต่างๆ และกติกาการเล่น อนาคตก็อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือโค้ชต่อไป การเล่นกีฬาปิงปองทำให้หนูได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ทั้งความคิด ความอดทน อยากให้เพื่อนๆ ได้ลองเล่นปิงปอง และเรียนรู้ในเรื่องของกีฬาจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำค่ะ

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ การทำ MOU ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เยาวชนผู้ที่มีสนใจเรียนรู้ ได้ฝึกฝนทักษะ เทคนิค และวิธีการเล่นกีฬา เทเบิลเทนนิสที่ต้อง พัฒนาความต่อเนื่องไปสู่ความเป็นนักกีฬาในระดับแข่งขัน และเกิดองค์ความรู้ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสที่ยั่งยืน และสืบทอดการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสให้รุ่นต่อไป ☺

